

dc paid family leave



DC cung cấp các khoản trợ cấp Nghỉ Phép Việc Gia Đình Có Hưởng Lương (PFL) để bạn không phải lựa chọn giữa việc chăm sóc cho bản thân hoặc người thân và việc kiếm tiền thu nhập từ việc kinh doanh của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ sẵn sàng để nộp đơn xin Nghỉ Phép Việc Gia Đình Có Hưởng Lương thông qua ghi danh mở vào tháng Mười Một.

Bạn là người chủ. Chăm sóc bản thân là việc kinh doanh tốt. Chương Trình Nghỉ Phép Việc Gia Đình Được Hưởng Lương bao trả một phần thu nhập của bạn trong tối đa tám (8) tuần để chăm sóc con mới sinh hoặc nhận nuôi, sáu (6) tuần để chăm sóc một thành viên gia đình đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, hoặc hai (2) tuần để chăm sóc bản thân khi bạn trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Ai Đủ Điều Kiện Nghỉ Phép Việc Gia Đình Có Hưởng Lương?

Các cá nhân tự kinh doanh, người lao động toàn thời gian và bán thời gian có thể chọn tham gia Nghỉ Phép Việc Gia Đình Có Hưởng Lương nếu họ thực hiện giao dịch hoặc kinh doanh với tư cách là chủ sở hữu duy nhất, nhà thầu độc lập hoặc thành viên công ty hợp danh.

Để đủ điều kiện, cá nhân đó phải kiếm thu nhập tự kinh doanh cho công việc được thực hiện hơn 50% thời gian ở DC trong 52 tuần theo lịch trước khi xảy ra sự kiện đủ điều kiện của họ. Thu nhập mà bạn kiếm được phải được báo cáo cho IRS dưới dạng thu nhập tự kinh doanh.

Một người cũng có thể hội đủ điều kiện nếu họ có một doanh nghiệp hoặc làm việc như một người tự do và cũng làm việc cho một chủ lao động được áp dụng chương trình Nghỉ Phép Việc Gia Đình Có Hưởng Lương. Nhiều cá nhân có thể được coi là người tự kinh doanh, bao gồm: những tài xế lái xe đi chung, những người viết trên các trang mạng, các nhiếp ảnh gia, các nhân viên giao đồ ăn, các tư vấn gia, những người chăm sóc, các nghệ thuật gia, các nhà thiết kế đồ họa, v.v.

Tôi Phải Trả Bao Nhiêu Để Tham Gia? Tôi Sẽ Nhận Được Bao Nhiêu Tiền?

Các cá nhân tự kinh doanh phải trả mức thuế suất đồng mức là 0.62% cho tổng thu nhập tự kinh doanh của họ. Khoản thuế này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp tự kinh doanh mà họ hoạt động ở DC ít nhất 50% thời gian.

Chương trình Nghỉ Phép Việc Gia Đình Có Hưởng Lương Của DC cung cấp tới 90% thay thế tiền lương hàng tuần cho người lao động có thu nhập lên đến 1,5 lần mức lương tối thiểu của DC. Số tiền trợ cấp được hưởng theo tuần tối đa là \$1.000. Để xác định số tiền được trợ cấp của bạn, Chương trình Nghỉ Phép Việc Gia Đình Có Hưởng Lương Của DC sử dụng năm (5) quý thu nhập gần nhất mà chủ lao động trả lương cho bạn và báo cáo lên Sở Dịch Vụ Việc Làm của DC (DOES).

8-6-2

Nghỉ phép Gia đình có trả lương sẽ cung cấp 8 tuần để gắn bó với một đứa trẻ mới, 6 tuần để chăm sóc cho một thành viên gia đình có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và 2 tuần để chăm sóc tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của chính bạn.

Khi Nào Các Cá Nhân Tự Kinh Doanh Có Thể Chọn Tham Gia Chương Trình Nghỉ Phép Việc Gia Đình Có Hưởng Lương?

There are two times self-employed individuals can opt in to Paid Family Leave:

1. Vào mỗi tháng Mười Một và tháng Mười Hai (bắt đầu từ năm 2020) hoặc
2. Trong vòng 60 ngày kể từ khi tự kinh doanh ở DC.

Các cá nhân tự kinh doanh không tham gia khi họ hội đủ điều kiện lần đầu tiên thì phải ở lại trong chương trình này trong ba năm nếu họ tham gia sau đó.

Các Câu Hỏi Khác Thường Gặp:

Q: Các thành viên của nền kinh tế với việc tự do, như các tài xế Uber/Lyft, có thể tham gia không?

A: Có, nếu bạn là một nhà thầu độc lập thì bạn hội đủ điều kiện để tham gia với tư cách là người tự kinh doanh. Để nhận được trợ cấp, bạn phải kiếm thu nhập cho công việc được thực hiện hơn 50% thời gian ở DC.

Q: Nếu doanh nghiệp của tôi thay đổi và tôi thuê nhân viên làm cho doanh nghiệp của mình thì sao?

A: Nếu bạn thuê một nhân viên thì bạn có thể được coi là một chủ lao động được bảo hiểm và cũng có thể được yêu cầu tạo một tài khoản Nghỉ Phép Việc Gia Đình Có Hưởng Lương riêng để báo cáo và trả các khoản đóng góp vào tiền lương của nhân viên của bạn.

Q: Nếu tôi tham gia chương trình và sau đó muốn chấm dứt thì sao?

A: Nếu bạn không muốn tiếp tục tham gia chương trình Nghỉ Phép Việc Gia Đình Có Hưởng Lương mà vẫn tự kinh doanh thì bạn có thể chấm dứt vào tháng Mười Một và tháng Mười Hai của bất kỳ năm nào bắt đầu vào năm 2020, miễn là bạn ghi danh tại thời điểm một trong những giai đoạn đăng ký đủ điều kiện. Nếu sau đó bạn quyết định tham gia lại, bạn không thể nộp đơn xin trợ cấp nghỉ phép có lương trong ít nhất một (1) năm sau khi chọn tham gia lại chương trình.



LÊN KẾ HOẠCH CHO TƯƠNG LAI TỪ HÔM NAY.

Lên kế hoạch trước. Tìm hiểu thêm về Nghỉ Phép Việc Gia Đình Có Hưởng Lương trước khi bạn cần đến nó.

- Truy cập trang dcpaidfamilyleave.dc.gov.
- Gọi cho trung tâm liên lạc (202) 899-3700.

Gửi yêu cầu thanh toán trợ cấp bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.